

รายงานสังคมนิยม คิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2494 ประจำวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

★ **เปิดประชุม** โดยนายกสโมสรฯ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** : เปิดประชุมเวลา 15.00 น. ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวที่ไม่ค่อยหนาว กลางวันร้อนมาก ขอให้สมาชิกทุกท่านดูแลสุขภาพด้วย และจากงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ **ผศ.สมคิด สัตตะยพันธ์** ในช่วงที่ผ่านมาสมาชิกไปร่วมพิธีทุกวัน ผู้พูดเองรู้สึกอบอุ่นใจที่เห็นบรรยากาศเช่นนี้ เชื่อว่า รศ.ทัศนาคงจะรู้สึกเช่นเดียวกัน หลังจากงานที่ทำให้รู้สึกเศร้าโศกผ่านไปแล้ว จากนี้ไปจะมีแต่งงานที่ทำให้สมาชิกมีความสุข

★ **พิธีกร** โดย **คุณสัมพันธ์ โยธกุลสิริ** : ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็น แต่ก็ไม่นานกลับมาร้อนอีกแล้ว การฝึกการพูดในสโมสรฯ ทุกสัปดาห์ พวกเราจะได้รับความรู้จากการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างมาเล่าสู่กันฟัง การฝึกการพูดมี 3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การฝึกการพูดแบบฉับพลัน การฝึกการพูดแบบเตรียมตัว และการฝึกการเป็นผู้ประเมิน แนะนำธงและตราสโมสรฯ ค้อนสำหรับเปิด - ปิดการประชุม รางวัลถ้วยแก้วสำหรับผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น และถ้วยไม้สักสำหรับผู้พูดเตรียมตัวดีเด่น จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ

★ **ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **คุณธันวรัตน์ มณีพรรณ** : การพูดแบบฉับพลันพบเห็นเสมอในชีวิตประจำวัน เช่น คำถามจากคนรอบตัวที่เราต้องตอบแบบฉับพลัน ซึ่งการตอบต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณ การคิดเพื่อประมวลคำตอบ และตอบผู้ที่ถามเรา เป็นคำตอบที่ฟังแล้วเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดีกับคำตอบเหล่านั้น การฝึกพูดแบบฉับพลันช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีการฟัง การคิดและการพูดที่ดีกว่า ในการประชุมแต่ละสัปดาห์ของสโมสรฯจะมีการฝึกการพูดแบบฉับพลันแต่ละครั้งมี 4 คำถาม แจ็งกติกาเวลาและสัญญาณไฟ การให้คะแนนของผู้ฟังในใบ popular vote และรางวัลเป็นการปรบมือ หรือถ้วยแก้วที่มีตราสัญลักษณ์ของสโมสรฯ

คำถามที่ 1 “ท่านชอบดอกไม้อะไร ? และเพราะอะไรท่านจึงชอบดอกไม้ชนิดนั้น ?” ผู้ตอบ **คุณปรานี วิริยะสุธี** : ชอบดอกกุหลาบเพราะมีกลิ่นหอมและสวยงาม รู้สึกปลื้มใจเมื่อมีชายหนุ่มมอบดอกกุหลาบให้ ดอกกุหลาบคู่กับสาวสวยที่มีทั้งความบอบบางและแข็งแกร่ง มีหนามอันแหลมคม กุหลาบสามารถปลูกได้ในภาคเหนือที่ยังอากาศหนาวเย็น ดอกกุหลาบจะยิ่งสวย และเป็นดอกไม้ที่มีมูลค่าในตัวเองโดยเฉพาะในเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่ราคาสูงขึ้นมา ทำให้ผู้ปลูก - ผู้ขายมีรายได้เพิ่มขึ้น

คำถามที่ 2 “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิด ย้ายไปอยู่ประเทศใหม่กันเถอะ ?” ผู้ตอบ **คุณพิชญนัทธ์ สิริพัชรรัชต์** : การย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศน่าจะเป็นความฝันของหลาย ๆ คน เพื่อไปสัมผัสบรรยากาศและศึกษาความเป็นอยู่ของประเทศเหล่านั้นว่าประเทศเขามีความแตกต่างจากประเทศเราอย่างไร ผู้พูดมีประสบการณ์ไปต่างประเทศ รู้สึกว่าการปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศ ผู้คน และอาหารไม่ยากอย่างที่คิด ต้องมีความกล้า แต่ตัวผู้พูดเองมีปัจจัยของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้ไม่สามารถย้ายไปได้อย่างที่คิด

คำถามที่ 3 “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้เป็นหนี้ในระบบ ?” ผู้ตอบ **อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ** : ชื่นชมรัฐบาลที่คิดทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่ถูกกล่เลย การคิดนโยบายจะต้องคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และรัฐบาลเห็นปัญหาสังคม ความยากจน การเอาผิดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนนอกระบบที่ครอบงำประเทศผ่านระบบอุปถัมภ์ - อิทธิพลในรูปเงินกู้ในระบบ ดังนั้น หากรัฐบาลตั้งใจและเอาจริง ปัญหานี้จะแก้ได้ แต่ตอนนี้มีรัฐมนตรีที่มีส่วนพัวพันกับทุนนอกระบบอยู่ ผู้พูดจึงไม่มั่นใจว่าปัญหาจะแก้ได้จริง

คำถามที่ 4 “ท่านมีมุมมองอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก และเด็กสาววัย 17 ปีที่กำลังถูกกล่าวถึงอย่างมากมาย ?” ผู้ตอบ **ทพญ.กอบกุล พัฒนาการณ์** : จากที่ติดตามข่าวเป็นระยะ ๆ ผู้พูดคิดว่าน่าจะ

เป็นการหลอกกัน ซึ่งไม่แน่ใจว่าใครหลอกใครระหว่าง 2 คนนี้ จึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การใช้บัตรประชาชนปลอมอายุเพื่อเข้าไปเที่ยวในผับ และการไปโรงแรมด้วยกัน

คำถามที่ 5 “สุภาชิตล้านนา ขอนบมีเห็ด ใคตึงบักเฒ่า ท่านคิดว่ายังใช้ได้หรือไม่กับสภาพสังคมปัจจุบัน ?” ผู้ตอบ **รศ. ดร.นันทนิ เสถียรศักดิ์พงศ์** : ผู้พูดเพิ่งได้ยินคำกล่าวนี้อย่างเป็นครั้งแรก แต่คิดว่าจากความหมายคำกล่าวนี้อย่างสามารถใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะยุคปัจจุบันทุกคนสนใจเรื่องเงินทอง สิ่งของ หรือที่เรียกว่า Materialistic เมื่อได้แล้วจะรู้สึกดีใจ อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่า น้ำใจสำคัญยิ่งกว่าเงินทอง

★ **ผู้ประเมินฝึการพูดแบบฉับพลัน** โดย **คุณภานุมา กิตติวรรณ** : การฝึกพูดแบบฉับพลันมีความสำคัญมาก เพราะเมื่อไปที่ใดมักจะเจอคำถามที่เราไม่ได้ตั้งตัว และต้องตอบให้ได้ใจความโดยผู้ฟังเข้าใจ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ตอบวันนี้ ประธานการฝึกพูดแบบฉับพลันมีความมั่นใจ ทักที่ประชุมถูกต้อง อาจมีความกังวลทำให้แจ้งกติกาเวลาไม่สิ้นไหลเลือกผู้ตอบได้เหมาะสม แนะนำเพิ่มเติม กล่าวถึงตนเองเป็นพิธีกรฉับพลัน ซึ่งต้องเป็นประธานฝึกการพูดฉับพลัน และให้เพิ่มความมั่นใจสำหรับครั้งต่อไป สำหรับผู้ตอบทุกท่านสามารถตอบคำถามได้ด้วยความมั่นใจและใช้เวลาอยู่ในเกณฑ์ แม้มีบางคำถามที่ผู้ตอบบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อน

★ **5 นาที มีสาระดีๆ มาฝาก** เรื่อง “คุณเป็นมิจ...หรือเปล่า ?” โดย **คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์** : ปัจจุบันมีโทรศัพท์ หลอกหลวงจากกลุ่ม “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” มากมาย มีกลอุบายใหม่ ๆ ที่ซับซ้อน ทั้งอ้างว่าจากสถานที่และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเลียนเสียงเราใช้หลอกหลวงผู้อื่นต่อ สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อเมื่อรับสายโทรศัพท์ คือ การมีสติ ไม่ตกใจ ไม่เชื่อ ไม่โอน ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบที่หน่วยงานนั้น ๆ ด้วยตนเอง แนะนำการปิดกั้นเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก และการใช้แอปพลิเคชัน “WHOSCALL” เพื่อช่วยระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามา และช่วยกรองสายที่น่าสงสัย

★ **3 นาทีแห่งความหรรษานำพาความสุข** เรื่อง “เด็ก ๆ ผู้น่ารัก” โดย **คุณลัดดา อัครานุรักษ์** : เด็กชายโอมเพียงเป็นเด็กที่น่ารัก ฉลาดและร่าเริง วันหนึ่งคุณพ่อไปรับเมื่อเลิกเรียน พบโอมเพียงร้องไห้สะอึกสะอื้น คุณพ่อตกใจและถามว่า “ลูกร้องให้ทำไม ?” โอมเพียงตอบพร้อมเสียงสะอื้น “ผมถูกครูตี” คุณพ่อ “อ้าว..ทำไมโอมเพียงถึงถูกครูตีล่ะลูก ?” โอมเพียง “วันนี้ครูถามปัญหาแล้วโอมเพียงตอบไม่ได้” คุณพ่อ (คิดในใจ : สมัยนี้มีทำโทษด้วยหรือเรื่องแค่นี้) ถามว่า “ครูถามอะไรล่ะ ?” โอมเพียง “ครูถามว่า ไก่กับไข่ อะไรเกิดก่อนกัน” คุณพ่อพูดขึ้นมาทันที “ห..เอ๊ยยย.ปัญหาอย่างนี้ใครมันจะตอบได้ ะ..” โอมเพียง “โอมเพียงก็ตอบแบบนี้ละครับ เลยถูกทำโทษ..!”

★ **ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน** โดย **ทพญ.กอบกุล พัฒนาการณ์** : วันนี้มีผู้มาเยือนสโมสรฯ จำนวน 2 ท่าน

1. **คุณสายสุณี เตชา** เจ้าของกิจการ Nara House ติดตามจากเพจเฟซบุ๊กของสโมสรฯ และสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯในวันนี้ด้วย
2. **ทพญ.ทัศนีย์ สลัดยะนันท์** ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มาตามคำเชิญของ **รศ.ทัศนีย์ สลัดยะนันท์**

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี

โอกาสนี้ **รศ.ทัศนาศลัตถะนันท์** กล่าวถึงช่วงวันที่ 7 - 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ครอบครัว “**สลัตถะนันท์**” ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพให้แก่ **ผศ.สมคิด สลัตถะนันท์** คู่ชีวิตของ รศ.ทัศนาศลัตถะนันท์ งานนี้สำเร็จ ลุล่วงด้วยดีจากความช่วยเหลือของหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรฝึกการพูดแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ที่มีสมาชิกไปให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นในความมีน้ำใจ ความรักใคร่กลมเกลียวและผูกพันกันระหว่างสมาชิก ครอบครัว “**สลัตถะนันท์**” รู้สึกซาบซึ้งใจมากในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และเงินที่มีผู้ร่วมทำบุญจะจัดสรรเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมตามเจตนารมณ์ของผู้วายชนม์และครอบครัวต่อไป

...พักการประชุม ตื่นน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน...

★ **รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว** – มีผู้ฝึกขึ้นบท 1 ท่าน และสาธิตบท 1 ท่าน

♡ **บทที่ 1 การแนะนำตนเอง** โดย **คุณสุพจน์ สล่าปัน** : ผู้พูดเป็นชาวไทลื้อเกิดที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 2 คน โดยมีพี่สาว 1 คน บิดา - มารดาเป็นเกษตรกร ผู้พูดเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนใกล้บ้าน จากนั้นสมัครเข้าทำงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปด้วยจนจบระดับปริญญาตรีและนำวุฒิมหาวิทยาลัยที่ได้ปรับตำแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชอบปลูกบอนไซ สะสมแสตมป์ - พระเครื่อง ร้องเพลงและร่วมงานวิ่งถ้ามีโอกาส ปัจจุบันแต่งงานแล้ว มีบุตรสาว 1 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์วัสดุ มีความสามารถพิเศษหลายอย่างและชอบประกวดนางงาม ผู้พูดยังชอบฟังธรรมะและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย คุณธมกร คล้ายทิพย์**

♡ **สาธิตบทที่ 7 การโน้มน้าว** เรื่อง “กินไข่ออนเซ็นกันเถอะ” โดย **คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง** : ผู้พูดเล่าถึงเพื่อนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีอาการชาวมามาก หลังจากกินไข่ออนเซ็นวันละ 4 ฟอง ผ่านไป 1 สัปดาห์ มีอาการดีและสดชื่นขึ้น ชาวมลดลงจนสามารถฝึกเดินได้ แนะนำวิธีการทำไข่ออนเซ็นเอง โดยนำน้ำเปล่าประมาณ 1 ลิตรต้มให้เดือด ใส่เกลือประมาณ 1 กำมือ ปรับลดปริมาณเกลือในผู้ที่ได้รับเกลือจากอาหารอื่นมากอยู่แล้วได้ เมื่อน้ำเดือดแล้วให้ยกลงและเติมน้ำเปล่าประมาณ 1 ถ้วยกาแฟ ใส่ไข่งไป 4 - 5 ฟอง คนเล็กน้อยแล้วปิดฝา จับเวลา 18 นาที ตักไข่ออกแล้วให้เทน้ำเย็นจัดลงไปให้ท่วมไข่ แช่ประมาณ 5 นาที จึงตักออกแล้วรับประทานได้ ไข่ออนเซ็นมีสารอาหารมากมายเหมาะกับทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะกินง่าย อร่อยและราคาถูกเมื่อเทียบกับอาหารเสริมชนิดอื่น ๆ เชิญชวนพวกเราทำ “ไข่ออนเซ็น” กินกันเถอะ **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย อ.ดารณี คงมัน**

★ **ผู้ประเมินทั่วไป** โดย **ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนภรณ์** : ภาพรวมของการประชุมสโมสรฯวันนี้ทำให้ได้รับประโยชน์มากมาย นายกฯเปิดประชุมตรงเวลาด้วยคำพูดที่เรียกว่า Good Saying พิธีกรเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี แจ้งขั้นตอนและแจ้งการเปลี่ยนผู้ทำหน้าที่ แนะนำเพิ่มเติม สัญลักษณ์ตัวอักษรล้านนาบนธงสโมสรฯหมายถึง “สุนทรพจน์” ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันเตรียมตัวมาดี แนะนำเพิ่มเติมบางประเด็นไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น จำนวนข้อคำถาม และบางคำถามน่าจะแปลความหมายเพื่อให้เข้าใจแล้วจึงถาม ผู้พูดบทที่ 1 เกริ่นนำเรื่องได้น่าสนใจ ลำดับเรื่องดี แนะนำเพิ่มเติมเพิ่มเสียงให้ดังขึ้น ปรับระดับไมโครโฟนให้พอดี และรักษาเวลาตามที่กำหนด ผู้พูดสาธิตบทที่ 7 ใช้ทักษะพื้นฐานการพูดครบ โน้มน้าวโดยมีตัวอย่างและวิธีการทำชัดเจน แนะนำเพิ่มเติม เพิ่มการอธิบายให้เห็นความแตกต่างด้านกายภาพของไข่ออนเซ็นและไข่วกเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจยิ่งขึ้น ปฏิคมทำหน้าที่ได้ครบถ้วน ผู้พูด 3 นาที พรรษา ทำให้ผู้ฟังสนุกสนาน ผู้พูด 5 นาที มีสาระฯ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นป้องกันการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์

★ ผู้รายงานการใช้ภาษา โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์ : การพูดในวันนี้มีการกร่อนคำ เช่น โรงบาล (ต้องเป็น..โรงพยาบาล) คำที่ฟังแล้วเกิดคำถาม เช่น ดอกไม้คู่กับสุภาพสตรีสาวสวย (ควรเป็น..ผู้หญิงกับดอกไม้เป็นของคู่กัน) คำควบกล้ำ เช่น กุหราบ (ต้องเป็น..กุหลาบ) ลาบลิ้น (ต้องเป็น..ราบรื่น) การใช้คำไม่ถูกต้อง เช่น การพูดแบบเฉียบพลัน (ต้องเป็น..การพูดแบบฉับพลัน) เป็นอะไรที่ยากมาก (ควรเป็น..เป็นเรื่องที่ยาก / เป็นเรื่องที่ลำบาก) แต่เอาไปเอามา (ควรเป็น..แต่เมื่อคุ้นชินแล้ว) คำถามนี้จะไม่มีใครไม่ได้ที่จะมาตอบ.. (ควรเป็น..คำถามนี้เหมาะสมกับ..) ท่านประธานฉับพลัน (ต้องเป็น..ท่านประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน) ถ้า..เอาจริง (ควรเป็น..ถ้า..ตั้งใจจะทำจริง) การรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ (ในสโมสรฯใช้เพียง..การรับฟังการวิจารณ์ / การประเมิน) การกล่าวถึงบุคคลสำคัญควรอธิบายด้วยว่า บุคคลนั้นเป็นใคร เช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ เป็นนักธุรกิจและนักลงทุนชาวอเมริกัน เป็นต้น การกล่าวทักทายที่ประชุมควรใช้มาตรฐานเดียวกัน เช่น ผู้ประเมินทั่วไป ท่านสมาชิก.. (ควรเป็น..ท่านผู้ประเมินทั่วไป ท่านสมาชิก..)

★ ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

♡ ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น : รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD : อ.กาญจพงศ์ ไชยวรรณ

♡ ผู้ฝึกพูดแบบเตรียมตัว

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
1	คุณสุพจน์ สล่าปิ่น	กรรมการขอฟังใหม่	เวลาเกิน

♡ ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น : คุณธมกร คล้ายทิพย์

★ ผู้รายงานคำฟุ่มเฟือย โดย คุณตรุณี วงศ์รัตนธรรม

★ ผู้รายงานการใช้เวลา โดย คุณหอม อาณาจักรทองคำ

★ ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้ : “ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมองหา แต่อยู่ที่การมองเห็น”

★ ปิดประชุม เวลา 17.55 น.

★ เรียบเรียง / รายงาน โดย คุณนิทยา ว่องกลกิจศิลป์

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆท่าน*****

ข่าว และประชาสัมพันธ์

★ คุณศศิวิมล ศรีถาวร แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้

- วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. สโมสรฯได้รับเชิญจากเทศบาลตำบลหนองหอย จัดการอบรมแก่ผู้สูงอายุ ขอเชิญสมาชิกฯเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน
- วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. เชิญร่วมงานสถาปนาสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี ที่โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
- วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. สโมสรฯได้รับเชิญจากทหารกรมรบพิเศษที่ 5 ให้ความรู้เกี่ยวกับการไต่वाที่ ที่อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
- วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 สโมสรฯเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมประจำสัปดาห์ไปที่ Jewel Impress หนองฮ่อ ซอย 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กำหนดการจะแจ้งอีกครั้ง

★ อ.ดารณี คงมัน แจ้งว่าสมาคมไผ่เลี้ยงจะจัดงานครบรอบ 42 ปี วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567 เวลาตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป ที่มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ราคาบัตรละ 500 บาท เชิญสมาชิกฯที่สนใจแจ้งร่วมงานได้

★ ขอเชิญชวนมิตร ศิษย์ ครู และกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าไป กด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสาร รูปภาพและ
กิจกรรมของสโมสรฯ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/lannapublicspeakingclub
และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ของสโมสรฯ <http://lannathaispeakingclub.com>